



ที่ นร ๑๔๐๓/ ๓๐๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๙/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๐๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ปฏิญญาคูมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ
แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ พร้อมคำแปล

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้
นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ
แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์
ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ร่วมให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาคูมาโมโตะ ซึ่งเป็นร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากร่างปฏิญญาคูมาโมโตะ ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ
แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
สำหรับการบริหารจัดการน้ำในบริบทการฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด - ๑๙ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคส่วนน้ำ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการบูรณาการร่วมกันในการเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

- ไม่มี -

๔. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๑ ปรากฏญาคูมาโมโตะ สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ มีสารระสำคัญไม่แตกต่างจากร่างปรากฏญาคูมาโมโตะ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบในหลักการแล้ว โดยมีการปรับแก้ไขถ้อยคำที่ไม่ใช่สารระสำคัญ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ และยังคงประเด็นสำคัญของร่างปรากฏญาคูมาจำนวน ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ความท้าทายและการฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (๒) การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่มุ่งเน้นคุณภาพที่สูงขึ้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เปิดกว้าง และโปร่งใส (๓) การเร่งรัดการปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึงสังคมที่มุ่งเน้นคุณภาพที่สูงขึ้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและปรับปรุงมาตรฐานด้านกฎหมายให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๔) ผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ ซึ่งจะนำไปหารือในเวทีด้านน้ำระดับโลกที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๒ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ ในช่วงพิธีเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ โดยไทยชื่นชมข้อริเริ่มและความมุ่งมั่นด้านน้ำของญี่ปุ่น ในการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน ยั่งยืน ครอบคลุม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาอย่างเท่าเทียม สนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และการบูรณาการโครงสร้างสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำ เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ โดยสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกขับเคลื่อนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับนโยบายเพื่อการบริหารจัดการที่มั่นคง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งภาระให้กับชนรุ่นหลัง

๔.๓ ผลลัพธ์ของการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมให้การรับรองปรากฏญาคูมาโมโตะที่รับรองโดยประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ในช่วงการประชุมระดับผู้นำ โดยสารระสำคัญของปรากฏญาคูมา ไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ และสารระสำคัญของปรากฏญาคูมา จะนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดในเวทีนานาชาติด้านน้ำที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๑๙

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๗